

แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 10

ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วม สศช./พม.

หน่วยงานสนับสนุน: กต./รพท./มท./ยธ./รง./สตช./สกว./สสช./กค.

สรุปองค์ประกอบเป้าหมายที่ 10 : 10 เป้าประสงค์ 11 ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	คำนิยาม
<p>10.1 บรรลุและรักษาการเจริญเติบโตของรายได้ในประชากรที่อยู่ในกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 40% ให้มีอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างก้าวหน้าภายในปี พ.ศ. 2573</p>	<p>10.1.1 อัตราการเติบโตของการใช้จ่ายในครัวเรือน หรือรายได้ต่อหัวในกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่าร้อยละ 40 ต่อประชากรทั้งหมด</p>	<p>รายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด (income growth of the bottom 40 per cent of the population) หมายถึงอัตราการเติบโตในสวัสดิการโดยรวมของประชากรกลุ่มร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดของประเทศ คำนวณเป็นอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคหรือรายได้ต่อคนโดยเฉลี่ยต่อปี จากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในระยะ 5 ปี โดยประมาณ (The Global Database of Shared Prosperity, World Bank)</p>
<p>10.2 สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจหรืออื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 2573</p>	<p>10.2.1 สัดส่วนประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของรายได้มีฐาน จำแนกตาม กลุ่มอายุ เพศ และคนพิการ</p>	<p><b>ประชากรที่มีรายได้มีฐานต่ำกว่าร้อยละ 50 (people living below 50 per cent of median income)</b> หมายถึง สัดส่วนประชากรในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้กึ่งกลางระหว่างคนที่มีรายได้มากที่สุดและน้อยสุด ประมาณการณ์จากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (IAEG-SDGs, Compilation of Metadata for the Proposed Global Indicators for the Review of the 2030 Agenda for Sustainable Development, Updated on 3 March 2016)</p> <p><b>ประชากรที่ยากจน (People Living in Poverty)</b> หมายถึง ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่ขาดทุนทางด้านเศรษฐกิจ หรือรายได้เท่านั้น (บุคคลใดที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ำกว่าเส้นความยากจน) แต่ครอบคลุมถึงความยากจนเชิงโครงสร้างที่เกิดจากความขาดทุนในหลาย ๆ ด้าน ที่มีผลทำให้ขาดศักยภาพใน</p>

สรุปองค์ประกอบเป้าหมายที่ 10 : 10 เป้าประสงค์ 11 ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	คำนิยาม
		<p>การดำรงชีวิต ทั้งขาดการศึกษาหรือได้รับการศึกษาน้อย การขาดทรัพยากร ขาดที่ดินทำกินหรือมีที่ดินทำกินขนาดเล็ก การขาดการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วม การขาดข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ในการประกอบอาชีพ การมีภาระพึ่งพาสูง การที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐ (ที่มา สศช.)</p>
<p>10.3 สร้างหลักประกันถึงโอกาสที่เท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำของผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในเรื่องดังกล่าว</p>	<p>10.3.1 สัดส่วนของประชากรที่รายงานว่ารู้สึกถูกแบ่งแยกเชื้อชาติ หรือถูกข่มขู่ใน 12 เดือนที่ผ่านมาตามข้อบัญญัติพื้นฐานของการห้ามเลือกปฏิบัติในการแบ่งแยกเชื้อชาติภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ</p>	<p><b>ความเหลื่อมล้ำ (Inequality)</b> คือ ความแตกต่าง ความไม่เท่าเทียมกัน ความไม่เสมอภาค หรือ สถานการณ์ที่กลุ่มบุคคลในสังคมมีบางอย่างไม่เท่ากัน เช่น สถานภาพทางสังคม พื้นที่ของ ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิการออกเสียงและการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเสรีภาพในการพูดและการชุมนุม อำนาจการต่อรองระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การเข้าถึงบริการทางสังคม (กระบวนการยุติธรรม การศึกษา การสาธารณสุข ที่อยู่อาศัย ตลอดจนบริการสาธารณสุขอื่นๆ) (ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ)</p> <p><b>การนับรวมทุกกลุ่มคน (Inclusion)</b> หมายถึง การเปิดช่องทางให้ปัจเจกบุคคลและกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของพลเมือง มีความเท่าเทียมกันทางสังคมในด้านสิทธิเสรีภาพ มีโอกาสและความเสมอภาคในกระบวนการอภิปรายถกเถียงและการตัดสินใจในทางการเมือง โดยการนับประชาชนทุกคนในสังคมให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นพลเมืองที่มีสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอหน้ากัน ทุกคนสามารถเข้าถึงอำนาจตามกฎหมายในการมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อย่างไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของพลเมืองจึงเป็นการรวมประชาชนทุกฝ่ายเข้า</p>

สรุปองค์ประกอบเป้าหมายที่ 10 : 10 เป้าประสงค์ 11 ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	คำนิยาม
		<p>เป็นสังคมเดียว ความหมายดังกล่าวจึงตรงข้ามกับความเหนือกว่าเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะบุคคล (exclusiveness) ซึ่งหมายถึงการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม จนกลายเป็นอภิสิทธิชนในสังคม (ที่มา Iris Marion Young, 2002, Inclusion and Democracy).</p>
<p>10.4 นำนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าแรง และการคุ้มครองทางสังคม และบรรลุความเท่าเทียมยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>10.4.1 ส่วนแบ่งแรงงานต่อ GDP ประกอบไปด้วยค่าจ้าง และการให้ความคุ้มครองทางสังคม</p>	<p><b>ส่วนแบ่งแรงงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Labour share of Gross Domestic Product)</b> หมายถึง ส่วนแบ่งของค่าจ้างในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รวมถึงการให้ความคุ้มครองทางสังคม (อาทิ หลักประกันสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การศึกษา) ในสังคมที่สภาพแรงงานมีพลังการต่อรอง การเจริญเติบโตของผลิตภาพแรงงานและการเจริญเติบโตของค่าเฉลี่ยของค่าจ้างมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน และมีผลต่อภาวะความเหลื่อมล้ำ หากส่วนแบ่งของค่าจ้างในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง ในขณะที่กำไรจากการประกอบการเพิ่มขึ้น คนงานจะได้รับส่วนแบ่งจากรายได้ของประเทศน้อยมาก</p>
<p>10.5 ปรับปรุงกฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบ ตลาดการเงินและสถาบันการเงินของโลก และเสริมสร้างการบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าว</p>	<p>10.5.1 เสถียรภาพของระบบการเงิน</p>	<p><b>ดัชนีเสถียรภาพของระบบการเงิน (Financial Soundness Indicators: FSIs)</b> หมายถึง ตัวเลขทางการเงินต่างๆ จากงบดุล ซึ่งรวมถึง เงินกองทุนของสถาบันการเงิน ปริมาณหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ สำรองหนี้สูญ หรือ รายการต่างๆ จากงบดุลของภาคครัวเรือนและบริษัทเอกชนต่างๆ รวมเรียกตามภาษาของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟว่า "ดัชนีที่แสดงความมั่นคงทางการเงิน" (ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย)</p>

สรุปองค์ประกอบเป้าหมายที่ 10 : 10 เป้าประสงค์ 11 ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	คำนิยาม
10.6 สร้างหลักประกันว่าผู้แทนของประเทศกำลังพัฒนามีเสียงในการร่วมตัดสินใจในสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ และมีความชอบธรรมมากขึ้น	10.6.1 สัดส่วนของสมาชิก และสิทธิในการออกเสียงของประเทศกำลังพัฒนาในองค์กรระหว่างประเทศ	<p><b>องค์กรระหว่างประเทศ</b> หมายถึง องค์กรที่ประเทศหรือรัฐตั้งแต่สองรัฐขึ้นไปรวมกัน จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือและพัฒนากิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐสมาชิกและมวลมนุษยชาติ (ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ)</p> <p><b>สัดส่วนตัวแทนและเสียงของประเทศกำลังพัฒนาในองค์กรระหว่างประเทศ</b> (Proportion of members and voting rights of developing countries in international organization) หมายถึง ร้อยละของจำนวนสิทธิการออกเสียงในองค์กรระหว่างประเทศที่จัดสรรให้ประเทศกำลังพัฒนา ต่อจำนวนสิทธิการออกเสียงทั้งหมด (IAEG-SDGs, Compilation of Metadata for the Proposed Global Indicators for the Review of the 2030 Agenda for Sustainable Development, Updated on 3 March 2016)</p>
10.7 อำนาจความสะดวกในการโยกย้ายถิ่นฐานและเคลื่อนย้ายของคนให้เป็นไปได้ด้วยความสงบปลอดภัย เป็นระเบียบ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงการนำนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดีไปปฏิบัติ	10.7.1 ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานใหม่คิดเป็นร้อยละของรายได้ประจำปีที่ได้รับจากประเทศปลายทาง	
	10.7.2 ประเทศที่นำนโยบายการจัดการการอพยพที่ดี	
10.a ปฏิบัติตามหลักการที่เป็นลักษณะพิเศษและแตกต่างสำหรับประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สอดคล้อง	10.a.1 สัดส่วนของรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษีการนำเข้าจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีข้อกีดกันทางภาษีอากร	<b>ไม่มีข้อกีดกันทางภาษีอากร (zero-tariff)</b> หมายถึง มาตรการที่มีใช้ภาษีศุลกากร ซึ่งเป็นกฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ โดยองค์การ

สรุปองค์ประกอบเป้าหมายที่ 10 : 10 เป้าประสงค์ 11 ตัวชี้วัด

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	คำนิยาม
ตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO)	(zero-tariff)	การค้าโลกอนุญาตให้ใช้ได้กรณีของการส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม หรือมีสิทธิใช้เป็นข้อยกเว้นในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น รวมทั้งเพื่อคุ้มครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ พืช และสัตว์ ทั้งนี้จะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่สมเหตุผล และ/หรือ ไม่มีผลต่อการกีดกันการค้าอย่างแอบแฝง และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้ความตกลงที่กำกับดูแล (ที่มา กรมการค้าระหว่างประเทศ)
10.b สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการและสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไปยังรัฐที่มีความต้องการสูงสุด โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด ประเทศแถบแอฟริการัฐกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก และประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลโดยให้ปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนงานของประเทศเหล่านั้น	10.b.1 ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาทั้งสิ้น จำแนกตามประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือ และประเทศผู้ให้การช่วยเหลือ และประเภทของการให้ความช่วยเหลือ (เช่น การช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ (FDI) และอื่นๆ)	เงินช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (official development assistance) หมายถึง ความช่วยเหลือที่ให้แก่ประเทศต่างๆ ที่ปรากฏในรายชื่อประเทศกำลังพัฒนาผู้รับความช่วยเหลือของ DAC (Development Assistance Committee) และองค์กรพหุภาคีที่ดำเนินงานด้านการพัฒนา ให้แก่ประเทศผู้รับ โดยต้องเป็นความช่วยเหลือที่ให้โดยหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น หรือโดยหน่วยงานบริหารของรัฐ และมีการดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการของประเทศกำลังพัฒนา (ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ)
10.c ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกรรมสำหรับการโอนเงินรายได้กลับภูมิลำเนาของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (migrant remittance) ให้ต่ำกว่าร้อยละ 3 และจัดค่าธรรมเนียมการโอนเงินกลับภูมิลำเนา (remittance corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 ภายในปี พ.ศ. 2573	10.c.1 ค่าใช้จ่ายการส่งเงินกลับประเทศคิดเป็นร้อยละของจำนวนเงินรวมที่ส่งกลับ	ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลจากที่อยู่อาศัยหนึ่ง เคลื่อนย้ายไปยังอีกที่หนึ่งโดยมีเจตนาที่จะอาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่ใหม่ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ยาวนานพอควร

## (ร่าง) Roadmap ของเป้าหมายที่ 10

SDG Roadmap – Goal 10		
เป้าหมายที่	10	ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่	10.1	ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุด ในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี 2573
ตัวชี้วัดที่	10.1.1	อัตราการเติบโตของการใช้จ่ายในครัวเรือนหรือรายได้ต่อหัวในกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่าร้อยละ 40 ต่อประชากรทั้งหมด

เป้าหมายประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ต่อปี (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564)</li> </ul>
สถานการณ์ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปี 2558 อัตราการเติบโตของรายได้ต่อหัวในกลุ่มประชากรร้อยละ 40 มีรายได้ต่ำสุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.04 สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของประเทศทั้งประเทศ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.66 (ข้อมูลจากการสำรวจเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนปี 2558)</li> </ul>

### การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.1

เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
การเพิ่มรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด	1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพและรายได้	1.1 พัฒนาอาชีพให้ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1.1.1 โครงการเสริมสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	ศ.อบต.	274.37
			1.1.2 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	37.50
			1.1.3 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน	พณ.	97.37
			1.1.4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	กก.	96.10
			1.1.5 โครงการยกระดับศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจ	อก	164.63

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.1

เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			ชุมชน		
2. จัดการปัญหาที่ดินทำกิน แก่ประชาชนและ เกษตรกรผู้ยากไร้	2.1 สนับสนุนการ ดำเนินงานและกลไก การขับเคลื่อนการ จัดการปัญหาที่ดินทำ กินและติดตาม ประเมินผล	2.1.1 โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	2.1.1 โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	พม.(พส.)	13.05
			2.1.2 โครงการจัดที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	สปก.	8.72
			2.1.3 โครงการจัดหาที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม	กรมป่าไม้	42.14
			2.1.4 การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ใน ลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน	สถาบันบริหาร จัดการธนาคาร ที่ดิน (องค์การ มหาชน)	20.57
			2.1.5 โครงการจัดที่ดินของรัฐให้แก่ประชาชนที่ยากจน	มท.	134.8
			2.1.6 โครงการที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน เป้าหมาย 1) จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการ จัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย (จัดที่ดินทำกินฯ) 1,000 แปลง 500 ครัวเรือน 2) จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชน ได้รับการจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย (บริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ฯ) 3,000 แปลง 2,450 ครัวเรือน	มท.	
			2.1.7 โครงการร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชนในการนำสินค้า OTOP เข้าไปจำหน่ายใน MODERN TRADE (องค์การ ตลาด) เป้าหมาย 1) เพิ่มยอดขาย 1.5 ล้านบาท 2) เพิ่มยอด จำนวนสินค้า 30 รายการ 3) จำนวนร้านค้า Modern	มท.	



การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.1

เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			Trade 2 ร้านค้า		
			2.1.8 โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ เป้าหมาย 76 จังหวัดมีการจัดทำโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ	มท.	45.9
			2.1.9 โครงการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย 76 จังหวัดจัดทำโครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 2 ลักษณะ คือ 1) โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ 2) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ	มท.	14.9
			2.1.10 โครงการการสร้างและพัฒนาสมาชิกชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - สนับสนุนสมาชิกชุมชนแก่ประชาชนในหมู่บ้าน พึ่งตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	มท.	1,080.9
			2.1.11 โครงการการสร้างโอกาสของประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุน - ส่งเสริมแหล่งทุนในการประกอบอาชีพแก่สมาชิก	มท.	115
			2.1.11 โครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพ - ส่งเสริมการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน	มท.	301.5
			2.1.12 โครงการการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน - พัฒนาการตลาดระดับชุมชนเพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น	มท.	410
			2.1.13 โครงการ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	มท.	5.2

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.1

เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			- พัฒนาศักยภาพกลุ่ม/ชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก		
			2.1.14 โครงการ การส่งเสริมการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานรัฐจำหน่ายสู่ร้านค้า Modern Trade	มท.	10
			2.1.15 โครงการการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของ คณะอนุกรรมการจัดที่ดินภายใต้คณะกรรมการนโยบาย ที่ดินแห่งชาติ โดยดำเนินการในฐานะเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน เลขานุการ คทช.จังหวัด และ การคัดเลือกที่สาธารณะเพื่อนำมาจัดตามนโยบาย คทช.	มท.	3.18
			2.1.16 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดปัญหาที่ดินทำกินใน พื้นที่อำเภอ - จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดินทำกิน ให้แก่ผู้ช่วยจังหวัด และปลัดอำเภอ ทั่วประเทศ จำนวน ปีละ 4 รุ่นๆ ละ 250 คน รวม 1,000 คน โดยความร่วมมือ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มท.	6
			2.1.17 โครงการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ ยากจน	มท.	134.8619
			2.1.18 โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ (ประเภทที่ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว)	มท.	
			2.1.19 โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน ระดับจังหวัด	มท.	319
	3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ	3.1 ส่งเสริมพัฒนา	3.1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านอาชีพของคน	พม.(พก.)	11.19

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.1

เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
	ผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง	ศักยภาพทักษะด้านอาชีพของคนพิการ	พิการ (3,000 คน)		
			3.1.2 โครงการฝึกทักษะและพัฒนาอาชีพในสถาบันแก่คนพิการ (865 คน)	พม.(พก.)	30.721
			3.1.3 โครงการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้สำหรับกลุ่มเป้าหมายอย่างบูรณาการ (คนพิการได้รับบริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 13,000 คน)	พม.(พก.)	600.0
		3.2 เสริมสร้างหลักประกันครอบครัว	3.2.1 เสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัว โดยการให้ความรู้และส่งเสริมการออม (190 คน)	พม.(สค.)	
		3.3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะอาชีพให้แก่สตรี	3.3.1 โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สตรีและครอบครัว (11,800 คน)	พม.(สค.)	79.72
			3.3.2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย ดำเนินในพื้นที่ 76 จังหวัด	มท.	

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.1

เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
	1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสร้างอาชีพ และรายได้	1.1 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง โดยยึดหลักการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ	1.1.1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	ทส.	
			1.1.2 โครงการให้ความรู้การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน	มท.	

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.1

เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		พอเพียง			
		1.2 พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนผ่านเครือข่าย วิสาหกิจเพื่อสังคม/ วิสาหกิจชุมชน	1.2.1 โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและวิสาหกิจ เพื่อสังคม (วิสาหกิจชุมชน) และความร่วมมือระหว่าง วิสาหกิจเพื่อสังคม (วิสาหกิจชุมชน) ในแต่ละพื้นที่	มท.	
			1.2.2 โครงการที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน เป้าหมาย 1) จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัดการ ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย (จัดที่ดินทำกินฯ) 13,500แปลง 2) จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัดการที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย (บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ฯ) 6,000 แปลง	มท.	
			1.2.3 โครงการร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชนในการนำสินค้า OTOP เข้าไปจำหน่ายใน MODERN TRADE (องค์กรตลาด) เป้าหมาย 1) เพิ่มยอดขาย 5 ล้านบาท 2) เพิ่มยอดจำนวนสินค้า 50 รายการ 3) จำนวนร้านค้า Modern Trade 3 ร้านค้า	มท.	
			1.2.4 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ในระดับพื้นที่ เป้าหมาย 76 จังหวัด	มท.	16.7
			1.2.5 โครงการ การพัฒนาหมู่บ้านให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาประชาชน และ ผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อให้เกิดการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีการออม การเรียนรู้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน และการเอื้ออาทร ให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง รวมกลุ่มกันในชุมชน สร้างเครือข่ายขยายผล	มท.	ปี 2561 (725.5 ล้านบาท) ปี 2562 – 2564 (2,241.7 ล้านบาท)

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.1

เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			และมีวิถีการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		
			1.2.6 โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ประชาชนในหมู่บ้าน พึ่งตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	มท.	ปี 2561 ( 1,120 ล้าน บาท) ปี 2562 - 2564 ( 3,400 ล้านบาท)
			1.2.7 โครงการสร้างโอกาสของประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุน - ส่งเสริมแหล่งทุนในการประกอบอาชีพแก่สมาชิก	มท.	ปี 2561 (1,300 ล้าน บาท ) ปี 2562 – 2564 (3,900 ล้านบาท)
			1.2.8 การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน มีคุณภาพ - ส่งเสริมการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเป็น ผลิตภัณฑ์ชุมชน	มท.	ปี 2561 (400 ล้านบาท) ปี 2562 (500 ล้านบาท) ปี 2563 (600 ล้านบาท) ปี 2564 (700 ล้านบาท)
			1.2.9 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน - พัฒนาการตลาดระดับชุมชนเพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น	มท.	ปี 2561 (600 ล้านบาท) ปี 2562 ( 700 ล้านบาท) ปี 2563 (800 ล้านบาท) ปี 2564 (900 ล้านบาท)
			1.2.10 โครงการบริหารจัดการ และเสริมสร้างธรรมาภิบาลเงินทุน ชุมชนตามมาตรฐานจริยธรรมองค์กร - พัฒนากลไกการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลตาม มาตรฐานจริยธรรมองค์กร	มท.	ปี 2561 (80 ล้านบาท)ปี 2562 – 2564 (240 ล้าน บาท)
			1.2.14 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ - พัฒนาศักยภาพกลุ่ม/ชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	มท.	ปี 2561 (900 ล้านบาท) ปี 2562 - 2564 (2,700 ล้านบาท)
			1.2.11 โครงการส่งเสริมการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP	มท.	ปี 2561 (20 ล้านบาท)

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.1

เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			และผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานรัฐจำหน่ายสู่ร้านค้า Modern Trade		ปี 2562 – 2564 (30 ล้านบาท)
			1.2.12 โครงการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของ คณะอนุกรรมการจัดที่ดินภายใต้คณะกรรมการนโยบาย ที่ดินแห่งชาติ	มท.	ปี 2561 (3.1 ล้านบาท) ปี 2562 – 2564 (9.5 ล้านบาท)
			1.2.13 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดปัญหาที่ดินทำกินใน พื้นที่อำเภอ - จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดินทำกิน ให้แก่ผู้ช่วยจ่าจังหวัด และปลัดอำเภอ ทั่วประเทศ จำนวนปีละ 4 รุ่นๆ ละ 250 คน รวม 1,000 คน โดย ความร่วมมือกับกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	มท.	ปี 2561 (7 ล้านบาท) ปี 2562-2564 (19.8 ล้านบาท)
			1.2.14 โครงการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ ยากจน โดยดำเนินการ - การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ (ประเภทที่ประชาชนเล็กใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว) - การจัดที่ดินตามโครงการเพื่อความมั่นคง/โครงการ ตามพระราชดำริต่างๆ ด้วยการรังวัดทำแผนที่การถือ ครองที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย พร้อมจัดทำ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ทำให้ประชาชน มีเส้นทางสัญจร ระหว่างชุมชนและถนนเข้าสู่ที่ทำ เกษตรกรรม สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สะดวก รวดเร็ว	มท.	ปี 2561 (223.9 ล้านบาท) ปี 2562 – 2564 (702.76 ล้านบาท)
			1.2.15 โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน ระดับจังหวัด	มท.	ปี 2561 (380 ล้านบาท) ปี 2562 (จังหวัดละ 6.0000 ล้านบาท รวม

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.1					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
					456 ล้านบาท) ปี 2563 (จังหวัดละ 7.0000 ล้านบาท รวม 532 ล้านบาท) ปี 2564 (จังหวัดละ 8 ล้านบาท รวม 608 ล้านบาท)
	2. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม	2.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน (OTOP)	2.1.1 สร้างหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการเพื่อเป็น ทางเลือกในกลุ่มวัยเรียน	ศธ.	
2.1.2 โครงการสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงานในหน่วยงาน/ สถานประกอบการ			ศธ.		
2.1.3 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน			พณ.		
3. ส่งเสริมการพัฒนา ทักษะ ผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง	3.1 ส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพทักษะด้าน อาชีพของคนพิการ	3.1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านอาชีพของคน พิการ	พม.(พก.)		
		3.1.2 โครงการฝึกทักษะและพัฒนาอาชีพในสถาบันแก่คนพิการ (เป้าหมาย 865 คน)	พม.(พก.)	150.0	
		3.1.3 โครงการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้สำหรับ กลุ่มเป้าหมายอย่างบูรณาการ (คนพิการได้รับบริการกู้ยืม เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 80,000 คน)	พม.(พก.)	5,100.0	
		3.2 เสริมสร้าง หลักประกัน ครอบครัว	3.2.1. เสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัว โดยการให้ความรู้และ ส่งเสริมการออม	พม.(สค.)	
		3.3 ส่งเสริมพัฒนา	3.3.1 โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่	พม.(สค.)	

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.1					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		ศักยภาพทักษะอาชีพ ให้แก่สตรี	สตรีและครอบครัว		

การดำเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2573) ของเป้าประสงค์ที่ 10.1						
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	1. เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย (ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้น้อยที่สุด) และผู้ด้อยโอกาส	1.1 สร้างศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน	2.1.1 โครงการสร้างความมั่นคงทางรายได้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาส และในสังคมสูงวัย	พม. กษ.		
			2.1.2 ส่งเสริมการออมในทุกช่วงวัย	พม. กค.		
	2. สร้างชุมชนเข้มแข็ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความยั่งยืน	2.1 สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้แก่ประชากรทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย	2.1.1 กระจายการถือครองทรัพย์สิน โดยเฉพาะที่ดินให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น	มท. พม. ทส.		
			2.2 สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล	2.2.1 โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ดศ.	
				2.2.2 โครงการสร้างและพัฒนาสมาชิกชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง - สนับสนุนสมาชิกชุมชนแก่ประชาชนในหมู่บ้านพึ่งตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	มท.	ปี 2565 - 2569 (5,600 ล้านบาท)
				2.2.3 โครงการสร้างโอกาสของประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุน - ส่งเสริมแหล่งทุนในการประกอบอาชีพแก่สมาชิก	มท.	ปี 2565 - 2579 (13,000 ล้านบาท)
				2.2.4 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพ	มท.	ปี 2565 - 2569 (2,500 ล้านบาท)



การดำเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2573) ของเป้าประสงค์ที่ 10.1

เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			- ส่งเสริมการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน		ปี 2570 – 2574 (3,000 ล้านบาท)
			2.2.5 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน - พัฒนาการตลาดระดับชุมชนเพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น	มท.	ปี 2565 - 2569 (1,500 ล้านบาท) ปี 2570 – 2574 (2,000 ล้านบาท) ปี 2575 - 2579 (2,500 ล้านบาท)
			2.2.6 โครงการบริหารจัดการ และเสริมสร้างธรรมาภิบาลเงินทุนชุมชนตามมาตรฐานจริยธรรมองค์กร - พัฒนากลไกการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลตามมาตรฐานจริยธรรมองค์กร	มท.	ปี 2565 - 2579 (1,200 ล้านบาท)
			2.2.7 โครงการพัฒนาหมู่บ้านให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - พัฒนาประชาชน และผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีการออม การเรียนรู้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการเอื้ออาทร ให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง รวมกลุ่มกันในชุมชน สร้างเครือข่ายขยายผล และมีวิถีการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	มท.	ปี 2565 - 2579 (56,223.75 ล้านบาท)
			2.2.8 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ - พัฒนาศักยภาพกลุ่ม/ชุมชน/แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นฐานการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	มท.	ปี 2565 - 2579 (13,500 ล้านบาท)
			2.2.9 โครงการส่งเสริมการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน	มท.	ปี 2565 – 2579

การดำเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2573) ของเป้าประสงค์ที่ 10.1					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			OTOP และผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานรัฐจำหน่ายสู่ร้านค้า Modern Trade		(40 ล้านบาท)
			2.2.10 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่อำเภอ - จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดินทำกินให้แก่ผู้ช่วยจำจังหวัด และปลัดอำเภอ ทั่วประเทศ จำนวนปีละ 4 รุ่นๆ ละ 250 คน รวม 1,000 คน โดยความร่วมมือกับกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		ปี 2565-2579 (312.2 ล้านบาท)
			2.2.11 โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระดับจังหวัด		ปี 2565 – 2579 (ปีละ 10 ล้านบาทต่อจังหวัด รวม 11,400 ล้านบาท)
	3. สร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณ		3.1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านอาชีพของคนพิการ	พม.(พก.)	
		3.1.2 โครงการฝึกทักษะและพัฒนาอาชีพในสถาบันแก่คนพิการ (เป้าหมาย 1,700 คน)	พม.(พก.)	750.0	
		3.1.3 โครงการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้สำหรับกลุ่มเป้าหมายอย่างบูรณาการ (คนพิการได้รับบริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1,090,000 คน)	พม.(พก.)	13,000.0	
		3.2 เสริมสร้างหลักประกันครอบครัว	3.2.1 เสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัว โดยการให้ความรู้และส่งเสริมการออม	พม.(สค.)	
		3.3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะอาชีพ	3.3.1 โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สตรีและครอบครัว	พม.(สค.)	

การดำเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2573) ของเป้าประสงค์ที่ 10.1					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		ให้แก่สตรี			
			3.3.2 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป้าหมาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด สามารถ รองรับการลงทุนได้เต็มศักยภาพ	มท.	53.75
			3.3.3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาค เกษตรในระดับพื้นที่ เป้าหมาย 76 จังหวัด	มท.	83.5

## (ร่าง) Roadmap ของเป้าหมายที่ 10

SDG Roadmap – Goal 10		
เป้าหมายที่	10	ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่	10.2	ให้อำนาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรืออื่นๆ ภายในปี 2573
ตัวชี้วัดที่	10.2.1	สัดส่วนประชากรที่มีรายได้มีฐานต่ำกว่าร้อยละ 50 จำแนกตามกลุ่ม อายุ เพศ และคนพิการ

เป้าหมายประเทศ	ประชากรกลุ่มร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดมีรายได้เพิ่มขึ้น
สถานภาพปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประชากรที่อาศัยภายใต้รายได้มีฐานต่ำกว่าร้อยละ 50 มีจำนวน 11.76 ล้านคน</li> <li>● กลุ่มวัยแรงงาน มีสัดส่วนร้อยละ 9.32 เป็นเพศชายร้อยละ 4.46 เพศหญิงร้อยละ 4.86</li> <li>● กลุ่มผู้สูงอายุ มีสัดส่วนร้อยละ 3.42</li> <li>● กลุ่มวัยเด็ก มีสัดส่วนร้อยละ 4.88</li> </ul> <p>อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านรายได้ในกลุ่มเพศ และวัย โดยมีประชากรวัยแรงงานกว่าร้อยละ 8.55 ที่อยู่ภายใต้รายได้มีฐานต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และในกลุ่มนี้ประมาณร้อยละ 4.05 เป็นเพศชาย และร้อยละ 4.50 เป็นเพศหญิง นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุ และเด็กที่อยู่ภายใต้รายได้มีฐานต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ มีสัดส่วนร้อยละ 3.25 และ 4.48 ตามลำดับ</p>

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.2					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		1.1 แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน	1.1.1 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	พม.(สก.)	
			1.1.2 กองทุนคุ้มครองเด็ก (เป้าหมาย 10,000 คน)	พม.(ดย.)	140.0
			1.1.3 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน	พม.(พส.)	
			1.1.4 โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	พม.(พส.)	
			1.1.5 โครงการบ่มเพาะต้นกล้าพัฒนาสังคม (Internship)	พม.(พส.)	0.1
			1.1.6 ทุนริษัทพัฒนาบ้านเกิด (ทุนการศึกษานักสังคมสงเคราะห์/นักพัฒนาสังคมในอนาคต)	พม.(พส.)	
			1.1.7 โครงการพัฒนาสวัสดิการโดนใจ (2564)	พม.(พส.)	
			1.1.8 โครงการสร้างรายได้สู่สวัสดิการบุคลากร (2562)	พม.(พส.)	
			1.1.9 โครงการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development Plan)	พม.(พส.)	0.1
			1.1.10 โครงการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (จากรุ่นสู่รุ่น) (Succession Plan)	พม.(พส.)	
			1.1.11 โครงการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสู่ความเป็นหนึ่ง	พม.(พส.)	
			1.1.12 โครงการพัฒนาความแตกต่างอย่างกลมกลืน (Diversity Management)	พม.	
			1.1.13 โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	พม.(กคช.)	109.8
			1.2 เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐ ส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย	<b>แผนบูรณาการสร้างโอกาสและความเสมอภาครองรับสังคมสูงอายุ</b> 1.2.1 โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 1.2.2 โครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ	พม.

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.2					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		บูรณาการความร่วมมือการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย	1.2.3 โครงการเสริมพลังภูมิปัญญาและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 1.2.4 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุพวิสัย 1.2.5 โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 1.2.6 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (กคช.)		
			<b>แผนงานการสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม</b> 1.2.7 โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม 1.2.8 โครงการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม 1.2.9 โครงการจัดบริการสวัสดิการเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน 1.2.10 โครงการบริการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบันของผู้ป่วยจิตเวช รองรับ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พศ.2551	พม.	26.132
			<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและชุมชน</b> 1.2.11 โครงการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน และขยายผลในทุกพื้นที่ 1.2.12 โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน	พม.	
			<b>แผนงานพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต คนไทยทุกคนมีศักยภาพ พึ่งพาตนเองได้</b> 1.2.13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 1.2.14 โครงการส่งเสริมคุณภาพการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	พม.	

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.2					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			1.2.15 โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1.2.16 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง 1.2.17 โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง		
		1.3 จัดการปัญหาที่ดินทำกินเพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรผู้ยากไร้ได้รับการจัดที่ดินที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	1.3.1 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน	สศช	2.1165
	1.3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร		สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	43.61	
	1.3.3 โครงการจัดหาที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม		กรมป่าไม้	42.140	

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.2					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		1.1 แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน	1.1.1 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	พม.(สค.)	55.0
	1.1.2 กองทุนคุ้มครองเด็ก (เป้าหมาย 36,500 คน)		พม.(ดย.)	465.0	
	1.1.3 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน		พม.(พส.)		
			1.1.4 โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (เป้าหมาย: 5 นิคม)	พม.(พส.)	65.0

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.2					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			1.1.5 โครงการบ่มเพาะต้นกล้าพัฒนาสังคม (Internship)	พม.(พส.)	0.4
			1.1.6 ทุนริษัทพัฒนาบ้านเกิด (ทุนการศึกษานักสังคมสงเคราะห์/นักพัฒนาสังคมในอนาคต)	พม.(พส.)	0.3
			1.1.7 โครงการพัฒนาสวัสดิการโดนใจ	พม.(พส.)	0.4
			1.1.8 โครงการสร้างรายได้สู่สวัสดิการบุคลากร	พม.(พส.)	0.05
			1.1.9 โครงการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development Plan)	พม.(พส.)	0.5
			1.1.10 โครงการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (จากรุ่นสู่รุ่น) (Succession Plan)	พม.(พส.)	2.0
			1.1.11 โครงการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสู่ความเป็นหนึ่ง (เป้าหมาย: คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 37 แห่ง)	พม.(พส.)	52.0
			1.1.12 โครงการพัฒนาความแตกต่างอย่างกลมกลืน (Diversity Management)	พม.	
			1.1.13 โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	พม.(กคช.)	
		1.2 เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐ ส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย	พม.		
		1.2.1 โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ			
		1.2.2 โครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ			
		1.2.3 โครงการเสริมพลังภูมิปัญญาและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ			
1.2.4 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย					
1.2.5 โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก					



การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.2					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			<p>สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย</p> <p>1.2.6 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ(กคช.)</p> <p>- โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ</p>		
			<p><b>แผนงานการสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม</b></p> <p>1.2.7 โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ ประสบปัญหาทางสังคม</p> <p>1.2.8 โครงการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่า เทียมในสังคม</p> <p>1.2.9 โครงการจัดบริการสวัสดิการเงินสงเคราะห์และฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการในชุมชน</p> <p>1.2.10 โครงการบริการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบันของ ผู้ป่วยจิตเวช รongรับ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พศ.2551</p> <p>1.2.11 โครงการบริการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่คน พิการและบุคคลออทิสติก</p> <p>1.2.12 โครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ</p> <p>1.2.13 โครงการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ สำหรับกลุ่มเป้าหมายอย่างบูรณาการ</p> <p>1.2.14 โครงการตามแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่ม เปราะบาง/ผู้มีรายได้น้อย</p> <p>1.2.15 โครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (บ้านมั่นคง บ้านพอเพียงชนบท บ้านไร่บ้าน)</p>	พม.	
			<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและ ชุมชน</b>	พม.	

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.2					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			1.2.16 โครงการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาตนเอง ได้อย่างยั่งยืน และขยายผลในทุกพื้นที่ 1.2.17 โครงการเฟ้าระวังสถานการณ์ทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ในชุมชน		
			<b>แผนงานพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต คนไทยทุกคนมี ศักยภาพ พึ่งพาตนเองได้</b> 1.2.18 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 1.2.19 โครงการส่งเสริมคุณภาพการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 1.2.20 โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1.2.21 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง 1.2.22 โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนชอนาน คนเร่รอน คนไร้ ที่พึ่ง	พม.	
			1.2.23 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เป้าหมาย จัดสรรงบประมาณให้กับผู้สูงอายุจำนวน 8,122,225 คน (ฐานข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 - จาก สส.มท.)	มท.	
			1.2.24 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เป้าหมาย จัดสรรงบประมาณให้กับผู้พิการฯ จำนวน 1,697,180 คน (ฐานข้อมูลการจดทะเบียนเพื่อขอมีบัตร คนพิการ (จาก พม.)	มท.	
			1.2.25 โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	มท.	

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.2					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			เป้าหมาย จัดสรรงบประมาณให้กับผู้ป่วยเอดส์จำนวน 92,102 คน (ฐานข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 - จาก สธ.มท.)		
			1.2.26 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	มท.	ปี 2561 (20 ล้านบาท)
		1.3. ส่งเสริม คุ่มครองให้กลุ่มคนจน/ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี	1.3.1 แผนงานการช่วยเหลือประชากรผู้มีรายได้น้อย	กค.	
			1.3.2 โครงการพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมพื้นฐานขั้นต่ำ- เงินรายได้เพิ่มเพื่อการยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส	พม.	
			1.3.3 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	มท. พณ อปท ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน	
		1.4 สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน	1.4.1 แผนงานการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ห่างไกลอย่างครอบคลุม	ดศ.	
			1.4.2 โครงการ Free Wifi เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ	ดศ./ศธ.	
			1.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเด็ก	พม.	

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.2					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		1.5 สนับสนุนระบบส่งต่อผู้ป่วย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาคาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ต่างจังหวัด	1.5.1 โครงการขยายระบบแพทย์ทางไกล	สธ. และโรงพยาบาลของรัฐในสังกัดอื่น	

การดำเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2573) ของเป้าประสงค์ที่ 10.2					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		1.1 แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน	1.1.1 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	พม.(สค.)	199.0
			1.1.2 กองทุนคุ้มครองเด็ก (เป้าหมาย 45,000 คน)	พม.(ดย.)	1,650.0
			1.1.3 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน	พม.(พส.)	
			1.1.4 โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (เป้าหมาย: 15 นิคม)	พม.(พส.)	190.0
			1.1.5 โครงการบ่มเพาะต้นกล้าพัฒนาสังคม (Internship)	พม.(พส.)	1.2
			1.1.6 ทุนริ้วฟ้าพัฒนาบ้านเกิด (ทุนการศึกษานักสังคมสงเคราะห์/นักพัฒนาสังคมในอนาคต)	พม.(พส.)	
			1.1.7 โครงการพัฒนาสวัสดิการโดนใจ	พม.(พส.)	
			1.1.8 โครงการสร้างรายได้สู่สวัสดิการบุคลากร	พม.(พส.)	
			1.1.9 โครงการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development Plan)	พม.(พส.)	0.5
			1.1.10 โครงการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (จากรุ่นสู่รุ่น)	พม.(พส.)	

การดำเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2573) ของเป้าประสงค์ที่ 10.2					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			(Succession Plan)		
			1.1.11 โครงการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสุพรรณบุรี (เป้าหมาย: คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 77 แห่ง)	พม.(พส.)	394.015
			1.1.12 โครงการพัฒนาความแตกต่างอย่างกลมกลืน (Diversity Management)	พม.	
			1.1.13 โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	พม.(กคช.)	
			<b>แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาครองรับสังคมสูงอายุ</b> 1.1.14 โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 1.1.15 โครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคม สำหรับผู้สูงอายุ 1.1.16 โครงการเสริมพลังภูมิปัญญาและการเรียนรู้ของ ผู้สูงอายุ 1.1.17 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เอื้อต่อคนทุกวัย 1.1.18 โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 1.1.19 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (กคช.) 1.1.20 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัยสำหรับ ผู้สูงอายุ	พม.	
			<b>แผนงานการสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม</b> 1.1.21 โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ ประสบปัญหาทางสังคม	พม.	

การดำเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2573) ของเป้าประสงค์ที่ 10.2					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			1.1.22 โครงการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม 1.1.23 โครงการจัดบริการสวัสดิการเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน 1.1.24 โครงการบริการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบันของผู้ป่วยจิตเวช รongรับ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พศ.2551 1.1.25 โครงการบริการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่คนพิการและบุคคลออทิสติก 1.1.26 โครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1.1.27 โครงการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้สำหรับกลุ่มเป้าหมายอย่างบูรณาการ 1.1.28 โครงการตามแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มเปราะบาง/ผู้มีรายได้น้อย 1.1.29 โครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (บ้านมั่นคง บ้านพอเพียงชนบท บ้านไร่บ้าน)		
			<b>แผนงานพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต คนไทยทุกคนมีศักยภาพ พึ่งพาตนเองได้</b> 1.1.30 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 1.1.31 โครงการส่งเสริมคุณภาพการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 1.1.32 โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1.1.33 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง 1.1.34 โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง	พม.	

การดำเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2573) ของเป้าประสงค์ที่ 10.2

เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		1.2 ส่งเสริม คุ่มครองให้กลุ่มคนจน/ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี	1.2.1 แผนงานการช่วยเหลือประชากรผู้มีรายได้น้อย	กค.	
			1.2.2 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	มท. อก. พณ. อปท. ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน	
			1.2.3. โครงการพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมพื้นฐานขั้นต่ำ-เงินรายได้เพิ่มเพื่อการยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส	พม.	
			1.2.4 โครงการคุ้มครองสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับการจัดซื้อที่อยู่อาศัย	พม.	
		1.3 สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน	1.3.1 แผนงานการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ห่างไกลอย่างครอบคลุม	ดศ	
			1.3.2 โครงการ Free Wifi เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ	ดศ./ศธ.	
			1.3.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเด็ก	พม.	
		1.4 สนับสนุนระบบส่งต่อผู้ป่วย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ต่างจังหวัด	1.4.1 โครงการขยายระบบแพทย์ทางไกล	สธ. และโรงพยาบาลของรัฐในสังกัดอื่น	

## (ร่าง) Roadmap ของเป้าหมายที่ 10

SDG Roadmap – Goal 10		
เป้าหมายที่	10	ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่	10.3	สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึงโดยการจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการกระทำที่เหมาะสมในเรื่องนี้
ตัวชี้วัดที่	10.3.1	สัดส่วนของประชากรที่รายงานว่ารู้สึกถูกแบ่งแยกเชื้อชาติหรือถูกข่มขู่ใน 12 เดือนที่ผ่านมาตามข้อบัญญัติพื้นฐานของการห้ามเลือกปฏิบัติในการแบ่งแยกเชื้อชาติภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

<b>เป้าหมายประเทศ</b>	ประชากรทุกคนทุกเชื้อชาติได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
<b>สถานภาพปัจจุบัน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สังคมไทยมีสภาพความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมมากขึ้น และเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านวัฒนธรรมในหลายมิติ ทั้งการละเมิดทางวัฒนธรรมระหว่างประชากรที่เป็นชนกลุ่มใหญ่และชนกลุ่มน้อย การละเมิดทางวัฒนธรรมระหว่างบุคคลบนฐานของความแตกต่างทางสถานภาพ ชนชั้น เพศ เพศสภาพ อายุ และลักษณะทางร่างกายหรือจิตใจ นอกจากนี้ ปัญหาทางสังคมหลายอย่าง เช่น ปัญหาการตั้งครุฑก่อนวัยอันควร และปัญหาเด็กติดเกม มีสาเหตุที่สำคัญจากการขาดความอบอุ่นในครอบครัวเนื่องจากการเปลี่ยนสภาพของสังคมไทยไปสู่สังคมแบบปัจเจก</li> <li>● ผู้ถูกข่มขืนและคุกคามทางเพศรูปแบบอื่นๆ ในประเทศไทยเลือกจะนิ่งเงียบ มีสาเหตุจากความกลัวเสียชื่อเสียง กลัวถูกมองเป็นผู้หญิงไม่ดี กระบวนการยุติธรรมไม่ทำให้ผู้หญิงมั่นใจ หรือแม้กระทั่งพนักงานสอบสวนที่เข้าใจผู้หญิงมีน้อย ผู้หญิงที่ถูกละเมิดทางเพศในไทยจึงเป็น "เหยื่อ" ทั้งจากผู้คุกคามทางเพศและสังคม</li> <li>● คนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศก็ยังคงถูกมองโดยสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคมไทยว่ามีปัญหาทางจิต แม้ว่าจะมีการเลิกใช้คำว่า “โรคจิต” กับคนกลุ่มนี้แล้วในกฎหมายไทย แต่ในทางปฏิบัติประชากรกลุ่มนี้ยังคงเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในชีวิตและการทำงาน จากสถิติงานวิจัยพบว่าคนข้ามเพศเผชิญความรุนแรงร้อยละ 38 จากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และที่ทำงาน โดยมีรูปแบบที่พบบ่อย คือ ความรุนแรงทางคำพูด การคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศ และในช่วงปี พ.ศ. 2552- 2558 มีคนข้ามเพศถูกฆ่า 16 ราย เนื่องด้วยความแตกต่างทางเพศสภาพ<sup>1</sup></li> <li>● แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) มีเป้าหมายให้สังคมไทย “เป็นสังคมที่ส่งเสริม สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อนำไปสู่สังคมสันติสุข”</li> </ul>

<sup>1</sup> คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 2558. <http://www.nhrc.or.th/>



การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.3					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		1.1 ปรับปรุงแก้ไข และยกเลิกกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่ล้าสมัย	<p><b>แผนงานการสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม</b></p> <p>1.1.1 โครงการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ</p> <p>1.1.2 โครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ</p> <p>1.1.3 โครงการตรวจสอบสิทธิและความเท่าเทียมกันในสังคม</p> <p>1.1.4 โครงการพัฒนากลไกทางกฎหมายด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม</p> <p>1.1.5 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปเป้าหมาย จัดกิจกรรมด้านความปรองดอง จำนวน 55,998 หมู่บ้าน</p> <p><del>1.1.6 โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People connectivity) เป้าหมาย อำเภอชายแดน 128 แห่ง ในพื้นที่ 31 จังหวัด และจังหวัดปัตตานีมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับประชาชนในระดับพื้นที่มากยิ่งขึ้นและสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนให้ดีขึ้นด้วย</del></p> <p>1.1.7 โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง</p> <p>เป้าหมาย เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้แบบอย่างที่ดีจากโครงการพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างภาวะผู้นำให้กับเยาวชนเสริมสร้างความร่วมมือในให้สังคม/ชุมชนสันติสุข และเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานความคิดที่แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก</p>	<p>พม.</p> <p>มท.</p> <p><del>มท.</del></p> <p>มท.</p>	<p>26.13</p> <p>62.51</p> <p><del></del></p> <p>36.80</p>

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.3					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			1.1.8 โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป้าหมาย ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความน่าอยู่ ความปลอดภัย รongรับการประกอบอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ ปี 2560 พัฒนา 76 แห่ง	มท.	703.7662
			1.1.9 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน	มท.	
			1.1.10 โครงการพัฒนาและการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ผู้หลบหนีเข้าเมืองผู้หลบหนีเข้าเมืองมาค้าขายทอดและพัฒนา เพื่อเปลี่ยนสถานะ	มท.	
			1.2 การช่วยเหลือ ประชาชนให้เข้าถึง ความเป็นธรรมด้วย กองทุนยุติธรรม	1.2.1 โครงการกองทุนยุติธรรม - กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 1. โครงการพัฒนาระบบงานกองทุนยุติธรรม 2. โครงการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม	
		1.3 การช่วยเหลือ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยใน คดีอาญา	1.3.1 ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา	ยธ.	600
1.4 การช่วยเหลือ ค่าตอบแทนและ ค่าใช้จ่ายในการ คุ้มครองพยานใน คดีอาญา	1.4.1 ช่วยเหลือค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานในคดีอาญา	ยธ.	12		

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.3					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		1.5 พัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	1.451 การพัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสู่ชุมชน (พัฒนาระบบงานคลินิกยุติธรรม)	ยธ.	13
		1.6 พัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน	1.6.1 การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน	ยธ.	2
			1.6.2 โครงการศูนย์ปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ	ยธ.	
	1.7 พัฒนากฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน	1.7.1 จัดทำร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้สูญหาย พ.ศ. ... ระยะเวลา 1 เม.ย 60. – 30 ก.ย. 61	1.7.2 โครงการพัฒนากฎหมายและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (ลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค )	ยธ.	5
				ยธ.	
	2.1 ป้องกันไม่ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นเหยื่อกระบวนการค้ามนุษย์	2.1.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	2.1.2 โครงการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	กก.	5
กรมสอบสวนคดีพิเศษ				7	
			2.1.3 โครงการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	3.9
			3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้	3.1.1 โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	พม.

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.3					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		ตามปกติ	3.1.2 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้าง ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ยธ.	63.1
		4.1 ให้ประชาชนเข้าถึง การใช้ประโยชน์จาก ข้อมูล เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสารด้านสุขภาพได้ อย่างมีคุณภาพ ทั้งถึง และเท่าเทียม	4.1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	สธ.	46.6
			4.1.2 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน สุขภาพจิต	สธ.	21.1
			4.1.3 โครงการการวิจัยนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย	สธ.	16.7
		5.1 เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายให้ พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลง	5.1.1 โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคม	พม.	52.9
			5.1.2 โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มี ความมั่นคงในชีวิต	พม.	15.8
			5.1.3 โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคม	พม.	24.9
			5.1.4 โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมโอกาส ทางการศึกษา การสร้างความมั่นคงและพัฒนาทักษะชีวิต	พม.	18.6
		6.1 ส่งเสริมความรู้และ การเข้าถึงสิทธิด้าน กระบวนการยุติธรรม ของประชาชนทั่วไป	6.1.1 โครงการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกและลด ความเหลื่อมล้ำ	สถาบันนิติ วิทยาศาสตร์	7.0
			6.1.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความ ยุติธรรมของประชาชน	ยธ.	116.0

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.3					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	6.1.3 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	กรมบังคับคดี	1.2

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.3					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
	1. การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม	1.1 การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมด้วยกองทุนยุติธรรม	1.1.1 โครงการกองทุนยุติธรรม - กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 1. โครงการพัฒนาระบบงานกองทุนยุติธรรม 2. โครงการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม	ยธ.	
		1.2 การช่วยเหลือค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา	1.1.2 ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (จ่ายค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา )	ยธ.	
		1.3 การช่วยเหลือค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการ	1.1.3 ช่วยเหลือค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานในคดีอาญา	ยธ.	

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.3					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		คุ้มครองพยานในคดีอาญา			
		1.4 พัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	1.4.1 การพัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสู่ชุมชน (พัฒนาระบบงานคลินิกยุติธรรม)	ยธ.	
		1.5 พัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน	1.5.1 การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน	ยธ.	
			1.5.2 โครงการศูนย์ปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ	ยธ.	
	2. พัฒนากฎหมายและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน	2.1 พัฒนากฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน	2.1.1 จัดทำร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้สูญหาย พ.ศ. ... ระยะเวลา 1 เม.ย 60. – 30 ก.ย. 61	ยธ.	
			2.1.2 โครงการพัฒนากฎหมายและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (ลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค )	ยธ.	

การดำเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2573) ของเป้าประสงค์ที่ 10.3					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			แผนงานการสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	พม.	-

การดำเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2573) ของเป้าประสงค์ที่ 10.3					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			1.1.2 โครงการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 1.1.3 โครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ 1.1.4 โครงการตรวจสอบสิทธิและความเท่าเทียมกันในสังคม 1.1.5 โครงการพัฒนากลไกทางกฎหมายด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม		
			<b>1.1.6 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป</b> เป้าหมาย สังคม/ชุมชนมีองค์กรบริหารจัดการความขัดแย้งภายในอย่างยั่งยืน ประชาชนมีความรักสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	มท.	1,809.1132
			<b>1.1.7 โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</b> เป้าหมาย ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความน่าอยู่ ความปลอดภัย รองรับ การประกอบอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ ปี 2565-79 พัฒนา 600 แห่ง	มท.	ปี 2565 – 2569 (12,000 ล้านบาท) ปี 2570 – 2574 (12,000 ล้านบาท)
			1.1.8 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเพื่อสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน	มท.	
			<b>1.1.9 โครงการพัฒนาและการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้พลานคนเข้าเมือง</b> เป้าหมาย ผลักดันการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้พลานคนเข้าเมืองเพื่อสมัครใจกลับประเทศและยั่งยืน	มท.	
	<b>1. การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม</b>	1.1 การช่วยเหลือค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา	1.1.2 ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (จ่ายค่าเยียวแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา )	ยธ.	

การดำเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2573) ของเป้าประสงค์ที่ 10.3					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
๖		คดีอาญา			
		1.2 การช่วยเหลือ ค่าตอบแทนและ ค่าใช้จ่ายในการ คุ้มครองพยานใน คดีอาญา	1.2.1 ช่วยเหลือค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน ในคดีอาญา (ให้ความคุ้มครองพยาน ตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง พยานในคดีอาญา จำนวน 130 ราย)	ยธ.	
		1.3 การช่วยเหลือ ประชาชนให้เข้าถึง ความเป็นธรรมด้วย กองทุนยุติธรรม	<b>1.3.1 โครงการกองทุนยุติธรรม</b> - กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชน 1. โครงการพัฒนาระบบงานกองทุนยุติธรรม 2. โครงการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม	ยธ.	
		1.4 พัฒนาระบบงาน ยุติธรรมชุมชน	1.4.1 การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน	ยธ.	
		1.5 พัฒนาระบบการ ช่วยเหลือประชาชน ทางกฎหมาย	1.5.1 การพัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสู่	ยธ.	
	2. พัฒนากฎหมายและ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ ตามพันธกรณีระหว่าง ประเทศด้านสิทธิ มนุษยชน	2.1 พัฒนากฎหมายด้าน สิทธิมนุษยชน	2.1.1 โครงการพัฒนากฎหมายและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (ลดความ เหลื่อมล้ำให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอ ภาค )	ยธ.	



## (ร่าง) Roadmap ของเป้าหมายที่ 10

SDG Roadmap – Goal 10		
เป้าหมายที่	10	ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่	10.4	เลือกใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม และให้บรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่	10.4.1	ส่วนแบ่งแรงงานต่อ GDP ประกอบไปด้วยค่าจ้างและการให้ความคุ้มครองทางสังคม

เป้าหมายประเทศ	สัดส่วนแรงงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ประกอบด้วยค่าจ้างและการให้สวัสดิการทางสังคม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สถานภาพปัจจุบัน	<p>ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมในความรับผิดชอบของ พม. ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กลุ่มเด็ก (ประเทศไทยมีเด็กและเยาวชน อายุ 0-25 ปี จำนวนทั้งสิ้น 21,813,333 คน คิดเป็นร้อยละ 33.19 ของประชากรทั้งประเทศ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ให้การอุดหนุนเด็กแรกเกิด – 3 ปี ในครอบครัวยากจน ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 201,417 คน (ข้อมูล ณ 24 มีนาคม 2560)</li> <li>1.2 จัดบริการสวัสดิการสังคมให้แก่เด็กในความอุปการะ (สถานสงเคราะห์และสถาบันต่างๆ) 30 แห่ง</li> <li>1.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยผ่านศูนย์เด็กเล็กและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 76 จังหวัด</li> </ol> </li> <li>2. คนพิการ (คนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ 1,725,601 คน หรือร้อยละ 2.62 ของประชากรทั้งประเทศ) <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 อุดหนุนเบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือน/คน</li> <li>2.2 สนับสนุนการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในพื้นที่ 59 จังหวัด</li> <li>2.3 ให้บริการผ่านศูนย์บริการคนพิการใน ๗๖ จังหวัด (เช่น เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สนับสนุนสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง) มีผู้ติดต่อขอรับบริการ 829 ราย</li> <li>2.4 ให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 2,529 ราย เป็นเงิน 103,127,660 บาท</li> <li>2.5 ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ 4,703 คน ภาคเอกชน 31,135 คน และสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพในชุมชน 56 กลุ่ม 1,120 คน คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ปัจจุบัน ให้บริการจัดสวัสดิการในสถาบันแก่คนไร้ที่พึ่งตาม พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และพ.ร.บ. สุขภาพจิต และผู้กระทำการขอทาน ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน เป็นจำนวน 4,251 คน และสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ 219,488 คน</li> </ol> </li> </ol>

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.4					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
	1. ส่งเสริมการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน	1.1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน	1.1.1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 24,200 คน	รง. (กพร.)	59.809
	2. สร้างความเสมอภาคสังคมให้แรงงานกลุ่มเสี่ยงได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนในการทำงานที่เป็นธรรม	2.1 การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างจริงจังเข้มข้น และเป็นรูปธรรมต่อผู้ละเมิดสิทธิแรงงานเพื่อคุ้มครองแรงงานให้ได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนในการทำงานที่เป็นธรรม และมีความเสมอภาค	2.1.1 กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานจำนวน 40,000 แห่ง 839,300 คน	รง. (กสร.)	89.5738
		2.2 การสร้างภาคีเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองแรงงาน	2.2.1 ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กำกับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย จำนวน 1,600 แห่ง 46,450 คน (หมายเหตุ - แผนงาน/โครงการ และงบประมาณเป็นข้อมูลเดียวกับเป้าประสงค์ที่ 1.3 ภายใต้เป้าหมายที่ 1)		15.1780
		2.3 การสร้างความ			

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.4					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		ตระหนักให้นายจ้าง เครือข่ายการคุ้มครอง แรงงาน และผู้ที่ เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการละเมิดสิทธิ แรงงาน			
		2.4 การส่งเสริมให้ สถานศึกษา หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำความรู้เกี่ยวกับ สิทธิหน้าที่ของ แรงงาน ไปใช้ในการ จัดการศึกษา เพื่อ สร้างความตระหนัก และจิตสำนึกในสิทธิ หน้าที่ด้านแรงงาน ของเด็กและเยาวชน ก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน			
		2.5 การติดตามและ ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง			
	3. การคุ้มครองและ เสริมสร้างความมั่นคง	3.1 ด้านการประกันสังคม	3.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ ทุพพลภาพ โดย	รง. (สปส.)	717

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.4					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
	หลักประกันในการ ทำงานและคุณภาพชีวิต ที่ดี		- การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ ร่างกายและจิตใจ ให้กับลูกจ้างที่สูญเสียอวัยวะ และผู้ประกันตนทุพพลภาพ		
			3.1.2 บริหารจัดการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม โดย - สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม กรณีคลอดบุตร - สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม กรณีสงเคราะห์บุตร - สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมกรณีชราภาพ - สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม กรณีว่างงาน	รง. (สปส.)	7,000 6,700 9,700 6,600
	4. การกำหนดอัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ และการจัดทำ ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายเพื่อกำหนด อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของ ประเทศและของ จังหวัด	4.1 การกำหนดอัตรา ค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือ 16 สาขาอาชีพ	4.1.1 การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 16 สาขา อาชีพ	รง. (สป.รง.)	1.572
4.2 การจัดทำข้อเสนอ เพื่อกำหนดอัตรา ค่าจ้างขั้นต่ำของ ประเทศ		4.2.1 การจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของ ประเทศ	รง. (สป.รง.)	1.963	
4.3 การจัดทำความเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับค่าจ้างของ จังหวัด		4.3.1 การจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของ จังหวัด	รง. (สป.รง.)	9.304	

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.4					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
5. จัดบริการสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานที่จำเป็นให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาคุณภาพชีวิต	5.1 จัดสวัสดิการสังคมในสถาบัน	5.1.1 บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่	- คนไร้ที่พึ่งตาม พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	พม.(พส.)	127.0
			- คนไร้ที่พึ่งตาม พ.ร.บ. สุขภาพจิต		
			- ผู้กระทำการขอทานตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน		
			5.1.2 ให้การคุ้มครองในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง		
	5.2 สงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้	5.2.1 บริการเงินสงเคราะห์แก่คนไร้ที่พึ่ง	- เงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และไร้ที่พึ่ง	พม.(พส.)	528.0
			- เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื่อเอดส์และครอบครัว		
	5.3 พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย	5.3.1 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย	- เงินสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนา	พม.(กคช.)	2,733.0
			- เงินทุนประกอบอาชีพผู้ติดเชื่อและครอบครัว		
	5.4 ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม	5.4.1 โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก	พม.(ผส.)	31.250	
	5.5 เด็กแรกเกิดได้รับการพัฒนาเหมาะสมตามวัย	5.5.1 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (สำหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ปีเป็นเงิน 600 บาท/คน/เดือน)	พม.(ดย.)	ปีงบประมาณ 2560 รวม 1,130.4570 ล้านบาท (140,000 คน) ไตรมาส 3 - 4 เป็นเงิน 541.39 ล้านบาท 39,000 คน	

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.4					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		5.6 ส่งเสริมการจ้างงาน ของประชากร กลุ่มเป้าหมาย	5.6.1 การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถาน ประกอบการ มีการปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 คิดเป็นร้อยละ 79.62 - คนพิการมีงานทำ ตามมาตรา 33 จำนวน 31,355 คน - คนพิการ/ผู้ดูแล มีการประกอบอาชีพ ตามมาตรา 35 จำนวน 8,672 คน - สถานประกอบการส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 34 จำนวน 1,635.7 ล้านบาท	พม.(พก.)	-
		5.7 แก้ไขปัญหาที่ดิน ทำกิน	5.7.1 สํารวจตรวจสอบผู้เข้าทำกินในพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง (ใน พื้นที่นคมสร้างตนเองในความรับผิดชอบของ พม. เพื่อ ป้องกันการบุกรุกที่ดินเพิ่มขึ้น)	พม.(พส.)	10.1925
			5.7.2 สํารวจรังวัดจัดทำแผนที่	พม.(พส.)	2.8378
	6. ป้องกันและเฝ้าระวัง ประชาชนจากภัยทาง สังคม	6.1 ป้องกันและคุ้มครอง ประชาชนจากภัยทาง สังคม	6.1.1 โครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคม สำหรับผู้สูงอายุ	พม.(ผส.)	13.7088

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.4					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
	1. ส่งเสริมการจ่ายค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ แรงงาน	1. ทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการจ่าย ค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน	1) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป้าหมายรวม 5 ปี จำนวน 120,000 คน เฉลี่ย ปีละ 24,000 คน	รง. (กพร.)	300

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.4					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
	2. สร้างความเสมอภาค สังคมให้แรงงานกลุ่ม เสี่ยงให้ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการ ทำงานที่เป็นธรรม	2.1 การบังคับใช้กฎหมาย คุ้มครองแรงงานอย่าง จริงจัง เข้มข้น และ เป็นรูปธรรมต่อผู้ ละเมิดสิทธิแรงงาน เพื่อคุ้มครองแรงงาน ให้ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการ ทำงานที่เป็นธรรม และมีความเสมอภาค  2.2 การสร้างระบบการ คุ้มครองแรงงานที่มี ภาคีเครือข่ายการ คุ้มครองแรงงานจาก ภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน ร่วมในการคุ้มครอง แรงงาน  2.3 การสร้างความ ตระหนักรู้ให้นายจ้าง เครือข่ายการคุ้มครอง แรงงาน และผู้ที่ เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการละเมิดสิทธิ แรงงาน	2.1.1 กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย และสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครอง แรงงาน เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและ สนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จำนวน 40,000 แห่ง 1,082,000 คน	รง. (กสร.)	94.0525
			2.1.2 ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำกับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตาม กฎหมาย จำนวน 1,600 แห่ง 46,450 คน (หมายเหตุ – แผนงาน/โครงการ และงบประมาณเป็นข้อมูล เดียวกับเป้าประสงค์ที่ 1.3 ภายใต้เป้าหมายที่ 1)	รง. (กสร.)	15.9369

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.4					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		2.4 การส่งเสริมให้สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และจิตสำนึกในสิทธิหน้าที่ด้านแรงงานของเด็กและเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 2.5 การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง			
	3. การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคงหลักประกันในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี	3.1 ด้านการประกันสังคม	3.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ โดย - เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม (กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน) เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือสูญเสียอวัยวะจากการทำงาน หรือผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้น	รง. (สปส.)	ประมาณการ ปี 61-64 = 2,868 ล้านบาท
3.1.2 เพิ่มสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม โดย - สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมกรณีคลอดบุตร - สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตร - สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมกรณีชราภาพ			รง. (สปส.)	ประมาณการ ปี 61-64 28,000 26,800 38,800	



การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.4					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			- สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม กรณีว่างงาน		26,400
		4.1 สงเคราะห์ช่วยเหลือ แก่ผู้ยากไร้	4.1.1 บริการเงินสงเคราะห์แก่คนไร้ที่พึ่ง - เงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และไร้ที่พึ่ง - เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว - เงินสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนา	พม.(พส.)	3,328.0
		4.2 พัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย	4.2.1 โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมืองและ ชนบทที่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	พม.(กคช.)	53,637.24
		4.4 เด็กแรกเกิดได้รับการ พัฒนาเหมาะสม ตามวัย	4.21 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (สำหรับ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ปีเป็นเงิน 600 บาท/คน/เดือน)	พม.(ดย.)	15,423 (2,695,410 คน)
		4.5 ให้การช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบ ปัญหาทางสังคม	1.5.1 โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก	พม.(ผส.)	
		4.6 แก้ไขปัญหาที่ดิน ทำกิน	1.6.1 โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (เป้าหมาย 51,982 คน)	พม.(พส.)	113.0

การดำเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565-2573) ของเป้าประสงค์ที่ 10.4

เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
	1. ส่งเสริมการจ่ายค่าจ้างตามฝีมือแรงงาน	1.1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน	1) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป้าหมายรวม 9 ปี จำนวน 216,000 คน เฉลี่ยปีละ 24,000 คน	รง. (กพร.)	538
	2. สร้างความเสมอภาคสังคมให้แรงงานกลุ่มเสี่ยงได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนในการทำงานที่เป็นธรรม	2.1 การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างจริงจัง เข้มข้นและเป็นรูปธรรมต่อ ผู้ละเมิดสิทธิแรงงาน เพื่อคุ้มครองแรงงานที่ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการทำงานที่เป็นธรรม และมีความเสมอภาค	2.1.1 กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	รง. (กสร.)	98.75
2.2 ขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองแรงงาน โดยมีภาคีเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนร่วมหลักในการคุ้มครองแรงงาน		2.1.2 ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	รง. (กสร.)	16.73	
2.3 มุ่งเน้นการสร้างความรู้ตระหนักรู้ และจิตสำนึกในสิทธิหน้าที่ด้านแรงงานของเด็กและเยาวชน ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน		(หมายเหตุ - แผนงาน/โครงการ และงบประมาณเป็นข้อมูลเดียวกับเป้าประสงค์ที่ 1.3 ภายใต้เป้าหมายที่ 1)			
2.4 ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง					
3. การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคงหลักประกันในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี	3.1 ด้านการประกันสังคม	3.1.1 ด้านการประกันสังคม	3.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ โดย	รง. (สปส.)	ปี 65-73 = 6,453
			- เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม (กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน) เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือสูญเสียอวัยวะจากการทำงาน หรือผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้น		
			3.1.2 เพิ่มสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม โดย	รง. (สปส.)	ประมาณการปี 65-73 63,000
			- สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย		

การดำเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565-2573) ของเป้าประสงค์ที่ 10.4					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			ประกันสังคมกรณีคลอดบุตร - สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตร - สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ประกันสังคมกรณีชราภาพ - สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ประกันสังคมกรณีว่างงาน		60,300 87,300 59,400
	4. จัดบริการ สวัสดิการสังคม ขั้นพื้นฐานที่ จำเป็นให้แก่ ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย และพัฒนา คุณภาพชีวิต	4.1 จัดสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่คนไร้ที่พึ่ง	4.1.1 บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่	พม.(พส.)	2,89
- คนไร้ที่พึ่งตาม พ.ร.บ. การคุ้มครองคน ไร้ที่พึ่ง					
- คนไร้ที่พึ่งตาม พ.ร.บ. สุขภาพจิต					
- ผู้กระทำการขอตานตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอตาน					
4.1.2 ให้การคุ้มครองในศูนย์คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง		พม.(พส.)	2,722.0		
4.1.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง (200,000 คน)	พม.(พส.)	70.0			
4.1.4 โครงการส่งเสริมการมีบัตรประจำตัว คนพิการ	พม.(พก.)	280.0			
		4.2 สงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้	4.2.1 บริการเงินสงเคราะห์แก่คนไร้ที่พึ่ง	พม.(พส.)	8,387.0
		- เงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และไร้ที่พึ่ง			
		- เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และ ครอบครัว			
		- เงินสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับ			

การดำเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565-2573) ของเป้าประสงค์ที่ 10.4					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			ภูมิลำเนา		
		4.3 พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย	4.3.1 โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทที่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	พม.(กคช.)	100,045.0
		4.4 เด็กแรกเกิดได้รับการพัฒนาเหมาะสมตามวัย	4.4.1 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (สำหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ปีเป็นเงิน 600 บาท/คน/เดือน)	พม.(ดย.)	32,760 (6,110,000 คน)
		4.5 แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	4.5.1 โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (เป้าหมาย 95,000 คน)	พม.(พส.)	237.0
	5. ป้องกันและเฝ้าระวังประชาชนจากภัยทางสังคม	5.1 ป้องกันและคุ้มครองประชาชนจากภัยทางสังคม	5.1.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุในชุมชน	พม.(ผส.)	374.0

## (ร่าง) Roadmap ของเป้าหมายที่ 10

SDG Roadmap – Goal 10		
เป้าหมายที่	10	ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่	10.5	พัฒนากฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบันการเงินของโลก และเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินการกฎระเบียบดังกล่าว
ตัวชี้วัดที่	10.5.1	เสถียรภาพของระบบการเงิน

เป้าหมายประเทศ	
สถานภาพปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการริเริ่มพัฒนาตัวชี้วัดความมั่นคงทางการเงิน ประกอบการดูแลความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของสถาบันการเงินและระบบการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ IMF โดยพัฒนาและกำหนดกลุ่มตัวชี้วัดสำหรับสถาบันรับฝากเงิน สถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ไม่รับฝากเงิน ภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ภาคครัวเรือน และตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นกรอบการวิเคราะห์ของ FSIs</li> <li>ตัวชี้วัดหลักที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้พิจารณาความมั่นคงของสถาบันการเงิน ได้แก่ ฐานะและผลการดำเนินงาน ฐานะเงินกองทุน (BIS Ratio) คุณภาพสินทรัพย์ สภาพคล่อง และอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) โดยสามารถสืบค้นข้อมูลของสถาบันการเงินในประเทศไทยได้จากเว็บไซต์ของแต่ละสถาบันการเงิน ธปท. และ กสท.</li> <li>ธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบันการเงินที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจมากที่สุด เนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีขนาดของสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด และมีความหลากหลายของสินทรัพย์และหนี้สินมากที่สุดด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ระบบของธนาคารพาณิชย์ยังสามารถสร้างปริมาณเงินทวีคูณ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินที่ใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น ความมีเสถียรภาพและความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์ จึงอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลด้วย</li> </ul>

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.5					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
	1. พัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	1.1 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Excellence)	1.1.1 โครงการพัฒนาระบบยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ e-filing full Scale (จัดทำระบบยื่นคำร้องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ-เป้าหมายจำนวน 1 ระบบ) ระยะเวลา 1 เม.ย.-30 ก.ย. 60	ยธ.	15.4088
	2. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารภาคการเงินและการกำกับดูแลภาคการคลัง	2.1 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ การบริหารจัดการความรู้	2.1.1 โครงการการวิจัยด้านการคลัง การเงิน และเศรษฐกิจ	กค.	5.2013
		2.2 เสริมสร้างความมั่นคงและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สหกรณ์ และองค์กรการเงินชุมชน	2.2.1 โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	18.3965
			2.2.2 แผนงานด้านนโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	กค.	2,219.7641

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.5					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
	1. รักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงิน	1.3 สนับสนุนระบบนิเวศของตลาดเงินตราต่างประเทศ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1.3.1 โครงการทบทวนและปรับกฎเกณฑ์ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของกลไกตลาดเงินอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	
		1.5 ปรับปรุงการกำกับดูแลโดยให้ความสำคัญด้านความมั่นคงและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ	1.5.1 โครงการยกระดับธรรมาภิบาลสถาบันการเงินโดยให้มีการประเมินพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร (behavior & culture)	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

การดำเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565-2573) ของเป้าประสงค์ที่ 10.5					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)

## (ร่าง) Roadmap ของเป้าหมายที่ 10

SDG Roadmap – Goal 10		
เป้าหมายที่	10	ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่	10.6	สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในการตัดสินใจของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อให้สถาบันมีประสิทธิผลเชื่อถือได้ มีความรับผิดชอบ และชอบธรรมมากขึ้น
ตัวชี้วัดที่	10.6.1	ร้อยละของสมาชิก และสิทธิในการออกเสียงของประเทศกำลังพัฒนาในองค์กรระหว่างประเทศ

เป้าหมายประเทศ	ยังไม่มีข้อกำหนดนิยาม (อาทิ ภาคส่วนที่มีการออกเสียงแทนประเทศไทยในองค์กรระหว่างประเทศ) และตั้งค่าเป้าหมายในบริบทของไทย
สถานภาพปัจจุบัน	จากการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรกฎาคม พ.ศ. 2559) พบว่า ประเทศไทยมีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับตัวชี้วัดนี้ โดยกระทรวงการต่างประเทศ ( <a href="http://osthailand.nic.go.th/files/image/sdgs/SDGs_Goal_10.xls">http://osthailand.nic.go.th/files/image/sdgs/SDGs_Goal_10.xls</a> )

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.6					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
	1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง	1.1 ดำเนินการเพื่อสันติภาพตามกรอบสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ	1.1.1 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	กต.	101.58
			1.1.2 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีเพื่อให้ประเด็นปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกหยิบยกเข้าสู่เวทีองค์การระหว่างประเทศ	ศ.อบต.	87.41
			1.1.3 โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเวทีระหว่างประเทศ	กต.	6.76
		1.2 ส่งเสริมพัฒนาภาคเกษตรให้มี	1.2.1 โครงการจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศครั้งที่ 67	กรมชลประทาน	40.25



การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.6					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		ความสามารถในการแข่งขันและยั่งยืน			
	2. พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	2.1 ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทสำคัญในเวทีพหุภาคีและองค์การระหว่างประเทศที่เป็นภาคีให้เป็นที่ยอมรับในประชาคมโลก	2.1.1 โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ	สศช.	24.94
2.1.2 โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบทวิภาคี			กต.	1,095.14	
2.1.3 โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคี			กต.	743.84	
2.1.4 โครงการส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงการผลักดันการปฏิบัติตามและเผยแพร่มาตรฐานสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยแก่หน่วยงานอื่น ๆ			กต.		

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.6					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
	1. พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	1.1 ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทสำคัญในเวทีพหุภาคีและองค์การระหว่างประเทศที่เป็นภาคีให้เป็นที่ยอมรับในประชาคมโลก	1.1.1 โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบทวิภาคี	กต.	
1.1.2 โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคี			กต.		
1.1.3 โครงการส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงการผลักดันการปฏิบัติตามและเผยแพร่มาตรฐานสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยแก่หน่วยงานอื่น ๆ			กต.		

การดำเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565-2573) ของเป้าประสงค์ที่ 10.6					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
	1. พัฒนาความร่วมมือ ด้านต่างประเทศ สร้าง และรักษา ผลประโยชน์ชาติ	1.1 ส่งเสริมให้ไทยมี บทบาทสำคัญในเวที พหุภาคีและองค์การ ระหว่างประเทศที่เป็น ภาคีให้เป็นที่ยอมรับ ในประชาคมโลก	1.1.1 โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบทวิภาคี	กต.	
			1.1.2 โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคี	กต.	
			1.1.3 โครงการส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงการผลักดันการปฏิบัติตามและเผยแพร่ มาตรฐานสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยแก่ หน่วยงานอื่น ๆ	กต.	

## (ร่าง) Roadmap ของเป้าหมายที่ 10

SDG Roadmap – Goal 10		
เป้าหมายที่	10	ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่	10.7	อำนวยความสะดวกในการในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบ ปลอดภัย เป็นไปตามระเบียบ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงผ่านทาง การดำเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดี
ตัวชี้วัดที่	10.7.1	ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานใหม่คิดเป็นร้อยละของรายได้ประจำปีที่ได้รับจากประเทศปลายทาง
	10.7.2	ประเทศที่นำนโยบายการจัดการการอพยพที่ดี

เป้าหมายประเทศ	
สถานการณ์ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปัญหาผู้อพยพชาวต่างชาติเป็นปัญหาสำคัญที่ประเทศไทยต้องเผชิญมาอย่างยาวนาน ผู้อพยพมีจำนวนมากทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ถูกต้องตามกฎหมาย สาเหตุประการหนึ่งคือความต้องการแรงงานไร้ทักษะและมีราคาถูกของบางภาคเศรษฐกิจไทย</li> <li>● แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ด้านการพัฒนาภาคการค้า และการลงทุน มุ่งพัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการลงทุนในประเทศควรให้ความสำคัญกับการลดอุปสรรค ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายแรงงาน การลดระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว รวมถึงการขยายระยะเวลาขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว</li> <li>● นโยบายทางสังคมของรัฐที่มีต่อผู้อพยพเหล่านี้ ยังขาดความชัดเจน โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสาธารณสุข</li> </ul>

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.7

เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			<p><b>1.1.1 การสำรวจ ปรับปรุง และกำหนดสถานะบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย</b>                      เป้าหมาย บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ ปค. ได้จัดทำทะเบียนประวัติไว้มีเอกสารแสดงตนตลอดจนได้รับการปรับปรุงทะเบียนประวัติให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งได้รับการกำหนดสถานะและให้สัญชาติไทยตามคุณสมบัติของกฎหมาย สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านสถานะและสัญชาติได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม รวมทั้งปัญหาเรื่องสิทธิในการประกอบอาชีพสิทธิในการรักษาพยาบาลและสิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ อันควรได้รับความคุ้มครอง จากรัฐ เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศรวมทั้งป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านความมั่นคงและขจัดความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไร้สัญชาติในเวทีระหว่างประเทศ</p>	มท.	13.76
			<p><b>1.1.2 โครงการพัฒนาการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพ</b>                      เป้าหมาย จำนวนครั้งของการจัดประชุมสัมมนาระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่การกุศล เอกชน NGOs และเจ้าหน้าที่</p>	มท.	0.8

			องค์การระหว่างประเทศที่ดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา		
--	--	--	--	--	--

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ของเป้าประสงค์ที่ 10.7					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			<p><b>1.1.1 การสำรวจ ปรับปรุง และกำหนดสถานะบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย</b>            เป้าหมาย บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ ปค. ได้จัดทำทะเบียนประวัติไว้มีเอกสารแสดงตนตลอดจนได้รับการปรับปรุงทะเบียนประวัติให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งได้รับการกำหนดสถานะและให้สัญชาติไทยตามคุณสมบัติของกฎหมาย สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านสถานะและสัญชาติได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม รวมทั้งปัญหาเรื่องสิทธิในการประกอบอาชีพสิทธิในการรักษาพยาบาลและสิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ อันควรได้รับความคุ้มครอง จากรัฐ เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศรวมทั้งป้องกันปัญหาเสียดิต ปัญหาด้านความมั่นคงและขจัดความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไร้สัญชาติในเวทีระหว่างประเทศ</p>	มท.	ปี.2561 (14.45 ล้านบาท) ปี 2562 - 2564 (32.52 ล้านบาท)
			<p><b>1.1.2 โครงการพัฒนาการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพ</b></p>	มท.	1.2

			เป้าหมาย จำนวนครั้งของการจัดประชุมสัมมนาระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่การกุศล เอกชน NGOs และเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศที่ดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา		
--	--	--	--	--	--

การดำเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2573) ของเป้าประสงค์ที่ 10.7					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			<p><b>1.1.1 การสำรวจ ปรับปรุง และกำหนดสถานะบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย</b></p> <p>เป้าหมาย บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ ปค. ได้จัดทำทะเบียนประวัติไว้มีเอกสารแสดงตนตลอดจนได้รับการปรับปรุงทะเบียนประวัติให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งได้รับการกำหนดสถานะและให้สัญชาติไทยตามคุณสมบัติของกฎหมาย สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านสถานะและสัญชาติได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม รวมทั้งปัญหาเรื่องสิทธิในการประกอบอาชีพสิทธิในการรักษาพยาบาลและสิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ อันควรได้รับความคุ้มครอง จากรัฐ เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศรวมทั้งป้องกันปัญหาอาชญากรรม ปัญหาด้านความมั่นคงและจัดความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไร้สัญชาติในเวทีระหว่างประเทศ</p>	มท.	398.34

## (ร่าง) Roadmap ของเป้าหมายที่ 10

SDG Roadmap – Goal 10		
เป้าหมายที่	10	ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่	10.a	ดำเนินการตามหลักการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างสำหรับประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยเป็นไปตามความตกลงองค์การการค้าโลก
ตัวชี้วัดที่	10.a.1	ส่วนแบ่งของรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษีการนำเข้าจากประเทศด้อยพัฒนาที่ไม่มีข้อกีดกันทางภาษีอากร (zero-tariff)

เป้าหมายประเทศ	เพิ่มส่วนแบ่งของรายการสินค้าที่ต้องเสียภาษีการนำเข้าจากด้อยพัฒนาที่ไม่มีข้อกีดกันทางภาษีอากร (zero-tariff)
สถานภาพปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรมศุลกากรมีการเผยแพร่ระบบข้อมูลอัตราอากร (Integrated Tariff Database) ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการค้นหาสถิติพิกัดอัตราศุลกากรและสิทธิพิเศษอื่นๆ (<a href="http://igtft.customs.go.th/igtft/th/main_frame.jsp">http://igtft.customs.go.th/igtft/th/main_frame.jsp</a>)</li> <li>● กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากรได้ดำเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังเพื่อลดอัตราอากรและยกเว้นอากรภายใต้การนำเข้าทั่วไป และภายใต้ความตกลงการค้าเสรี รวมทั้งความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) และความตกลงอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 ฉบับ เพื่อการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ประกอบการ และให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาระบบฮาร์โมนีไนซ์ขององค์การศุลกากรโลก และตามพิธีสารว่าด้วยการนำพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมนีไนซ์อาเซียน ซึ่งรวมถึงประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558) และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555)</li> </ul>

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.a					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
	1. บูรณาการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	1.1 สนับสนุนมาตรการ ด้านภาษีและไม่ใช่ ภาษี	1.1.1 โครงการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี	สวทท.	4.00
	2. ปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	2.1 อำนวยความสะดวก ทางธุรกิจ	2.1.1 การจัดเก็บภาษีศุลกากร	กรมศุลกากร	856.55
			2.1.2. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	กรมศุลกากร	5.93

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.a					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
	1. เพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการจัดเก็บ ภาษี โดย ยี ด ห ล ก ธรรมาภิบาล	1.1 สร้างมาตรฐานในการ พิจารณาด้านพิกัด อัตราศุลกากรและถิ่น กำเนิด	1.1.1 โครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อการ เจรจาและปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs)	กรมศุลกากร	
	2. พัฒนามาตรการทาง ศุลกากรและข้อมูล การค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้า ชายแดนและเชื่อมโยง การค้าโลก	2.1 พัฒนากฎระเบียบให้ ทันสมัย	2.1.1 โครงการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้า ระดับภูมิภาค (Regional MRA of AEOs)	กรมศุลกากร	



การดำเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565-2573) ของเป้าประสงค์ที่ 10.a					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
	1. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	1.1 สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านพิกัดอัตราศุลกากรและถิ่นกำเนิด	1.1.1 โครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อการเจรจาและปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs)	กรมศุลกากร	
	2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก	2.1 พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย	2.1.1 โครงการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้าระดับภูมิภาค (Regional MRA of AEOs)	กรมศุลกากร	

## (ร่าง) Roadmap ของเป้าหมายที่ 10

SDG Roadmap – Goal 10		
เป้าหมายที่	10	ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่	10.b	สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการและการไหลของเงินซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไปยังรัฐที่มีความจำเป็นมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศกำลังพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศในแอฟริกา รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้เป็นไปตามแผนและแผนงานของประเทศเหล่านั้น
ตัวชี้วัดที่	10.b.1	การดำเนินการด้านทรัพยากรเพื่อการพัฒนา จำแนกตามประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือ และประเทศผู้ให้การช่วยเหลือ และประเภทของการดำเนินการ (เช่น การช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ (FDI) และอื่นๆ)

เป้าหมายประเทศ	เพิ่มจำนวนการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการ
สถานภาพปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จากการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรกฎาคม พ.ศ. 2559) พบว่า ประเทศไทยมีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับตัวชี้วัดนี้ (<a href="http://osthailand.nic.go.th/files/image/sdgs/SDGs_Goal_10.xls">http://osthailand.nic.go.th/files/image/sdgs/SDGs_Goal_10.xls</a>)</li> <li>● ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศ ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม ตลอดจนมีการให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงานให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของ IMF (Technical Assistance Office for the Loa PDR and the Republic Union of Myanmar)</li> <li>● มาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ได้แก่ การผ่อนคลายนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ การกำหนดเกณฑ์การออกตราสารหนี้เงินบาทของประเทศในกลุ่ม CLMV ที่ผ่อนปรนกว่าเกณฑ์การออกตราสารหนี้ของประเทศอื่นๆ และการผ่อนปรนเกณฑ์มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทเป็นกรณีพิเศษให้กับธนาคารพาณิชย์ใน CLMV</li> </ul>

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.b					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
	1. การพัฒนาความร่วมมือด้านการต่างประเทศ การสร้างและรักษา	1.1 การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศกำลังพัฒนา	<b>1.1.1 สปป. ลาว</b> 1. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยโรคปลา 2. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ		

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.b

เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
	ผลประโยชน์ของชาติ	ในประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา และ เวียดนาม)	อาหารสัตว์ 3. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 4. โครงการพัฒนาโรงเรียนเทคนิคแขวงสะหวันนะเขต 5. โครงการพัฒนาวิทยาลัยพลศึกษา สปป.ลาว 6. โครงการพัฒนาวิทยาลัยศิลปศึกษา สปป.ลาว 7. โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เมืองเวียงไซ แขวงหัวพัน 8. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการกีฬา 9. โครงการพัฒนาสถาบันผู้บริหารการพัฒนาการศึกษา 10. โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคนิคแขวงเวียงจันทน์ 11. โครงการพัฒนาโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงหลวง พระบาง 12. โครงการพัฒนาโรงเรียนกิจกรรมดงคำซ่าง และโครงการ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตร แบบยั่งยืน ตาม แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่โรงเรียน เทคนิคกิจกรรมดงคำซ่าง 13. โครงการใช้เทคโนโลยีข่าวสารและการสื่อสารสำหรับ การศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ และ CD/DVD/VCD 14. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนมัธยมสมบูรณ์พระสงฆ์ แขวง สาละวัน 15. โครงการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา 16. โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงวิทยาลัยกสิกร รรมป่าไม้ แขวงจำปาสัก 17. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนมัธยมตอนปลาย บ้านโพน ไซ เมืองสามัคคีไซ แขวงอัตตะปือ		

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.b

เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			18. โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (มวส.) 19. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง 20. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว 21. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซอญ แขวงจำปาสัก 22. โครงการพัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก 23. โครงการความร่วมมือไทย-ลาว เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืน 24. โครงการปรับปรุงระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารอุดมศึกษาด้วยเทคนิค Web-base และระบบพื้นฐานโครงสร้าง IT เพื่อรายงานสภาพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 25. โครงการวางแผนจัดสรรป่าป้องกัน คุ่มครองป่าไม้บ้าน และคุ่มครองแหล่งแก่นพันธุ์ไม้โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 26. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมียุทธศาสตร์ 27. โครงการสร้างความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ 28. โครงการเตรียมการจัดตั้งคณะศาลประชาชนสูงสุด 29. โครงการพัฒนาศูนย์แรกรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์		
			<b>1.1.2 กัมพูชา</b> 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยพนมเปญ 2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยพระตะบอง 3. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล		

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.b					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			<p>จังหวัดเกาะกง</p> <p>4.โครงการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานไทย-กัมพูชา</p> <p>5.โครงการจัดตั้งสถานแรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์ ณ ปอยเปต บันเตียเมียนเจย</p> <p>6.โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผักและผลไม้ เพื่อยกระดับ มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร ของราชอาณาจักรกัมพูชา</p>		
			<p><b>1.1.3 เมียนมา</b></p> <p>1. Dairy Development Project</p> <p>2. Teaching Thai Language at Yangon University of Foreign Language</p> <p>3. Teaching Thai Language at Mandalay University of Foreign Language</p> <p>4. Promotion of Sustainable Management and Use of Bamboo Project</p> <p>5. แผนงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว</p> <p>6. แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการพัฒนาแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลทวาย</li> <li>- โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายและโรงเรียนเทคนิคทวาย</li> </ul> <p>7. แผนงานส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในเมียนมา</p> <p>8. แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</p>		
			<p><b>1.1.4 เวียดนาม</b></p> <p>1. โครงการพัฒนาภาควิชาภาษาไทย ณ วิทยาลัย ภาษาต่างประเทศฯ กรุงเทพมหานคร</p> <p>2. โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยฮานอย</p>		

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.b					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			3. โครงการพัฒนาภาควิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นครโฮจิมินห์ 4. โครงการพัฒนาภาควิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย ภาาษาต่างประเทศ นครโฮจิมินห์ 5. โครงการพัฒนาภาควิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยดำนัง 6. โครงการติดตั้งปะการังเทียมและธนาคารสัตว์น้ำ จังหวัดกำเเม่า และจังหวัดเกียงยาง		
			<b>1.1.5 จีน</b> 1. แผนงานภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง วิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน ประกอบด้วย - การวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนดูงาน โครงการความร่วมมือ ทวิภาคี โครงการความร่วมมือไตรภาคี		
			<b>1.1.6 ภูฏาน</b> 1. โครงการ Collaborative Research and Capacity Development of the College of Natural Resources 2. โครงการ Grassroots Economy Development (GED) for OGOP 3. ความร่วมมือภายใต้แผนงาน Thai - Bhutan Development Cooperation Programme กับ RCSC 4. โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย		
			<b>1.1.7 ศรีลังกา</b> โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		
			<b>1.1.8 เนปาล</b> 1. โครงการความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย - เนปาล 2. การให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการ ฟื้นฟูประเทศภายหลังการประสบภัยพิบัติ		

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.b					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			1.1.9 กรอบแม่โขง-คองคา โครงการศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว		
			1.1.10 บังกลาเทศ แผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		
			1.1.11 มัลดีฟส์ 1. โครงการ Value Addition of Agricultural Crops 2. โครงการ Animal Husbandry 3. โครงการ Agro Forestry for Small Farmers 4. โครงการ Diplomatic Skill Development Training 5. โครงการ Diplomacy and International Studies		
			1.1.12 ตองกา แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระยะ 3 ปี (2558 – 2560) 1. โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตร		
			1.1.13 วานูอาตู แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระยะ 3 ปี (2558 – 2560)		
			1.1.14 มองโกเลีย 1.แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระยะ 3 ปี (2558 – 2560) 2.แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		
			1.1.15 ทิมอร์-เลสเต 1.แผนงานความร่วมมือด้านการเกษตร - โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร - โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2. แผนงานด้านสาธารณสุข 3. แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านการต่างประเทศเพื่อเข้าสู่การ		

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.b					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
			เป็นสมาชิกอาเซียน 4. แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		
			1.1.16 เซเนกัล โครงการเพาะเลี้ยงปลานิล		
			1.1.17 โมซัมบิก โครงการเพาะเลี้ยงปลานิลแดง		
			1.1.17 อียิปต์ โครงการปะการังเทียมในทะเลแดง		
			1.1.18 โมร็อกโก โครงการส่งเสริมการเกษตร		
			1.1.19 เคนยาและเซเชลล์ โครงการด้านพฤกษศาสตร์		
			1.1.20 เปรู 1. โครงการ การทำประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปสัตว์น้ำ 2. โครงการ Strategic Plans For Promoting Micro ,Small and Medium Firms		
			1.1.21 ซิลี ความร่วมมือในการดำเนินงานไตรภาคี		



การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.b					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
	1. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	1.1 สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1.1.1 โครงการเพิ่มผลิตภาพในการค้าและการประกอบธุรกิจทั้งในภาคการผลิตการตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล	พณ. ดศ	
		1.2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ	1.2.1 โครงการส่งเสริมให้มีหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการลงทุนใน ต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม	BOI	
	2. เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	2.1 ดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	2.1.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และการร่วมกันดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม ทั้งปัญหาข้ามชาติ ปัญหาท้าทายด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ และสาธารณสุขขนาดใหญ่	กต.	
	3. เพิ่มบทบาทนำของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางการพัฒนาแก่ประเทศกำลังพัฒนา	3.1 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านต่างๆ การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาทุนมนุษย์	3.1.1 แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม	กต.	

การดำเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565-2573) ของเป้าประสงค์ที่ 10.b					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
	1. เสริมสร้างสถานะความสัมพันธ์กับประเทศ	1.1 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน	1.1.1 โครงการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือทางการทูตต่าง ๆ อาทิ การทูตวัฒนธรรม การเผยแพร่รูปแบบการพัฒนาของไทย การขยายเครือข่าย Friends of Thailand	กต.	

## (ร่าง) Roadmap ของเป้าหมายที่ 10

SDG Roadmap – Goal 10		
เป้าหมายที่	10	ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่	10.c	ลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของผู้อพยพ (migrant remittance) ให้ต่ำกว่าร้อยละ 3 และจัดการชำระเงินระหว่างประเทศ (remittance corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2573
ตัวชี้วัดที่	10.c.1	ค่าใช้จ่ายการส่งเงินกลับประเทศคิดเป็นร้อยละของจำนวนเงินรวมที่ส่งกลับ

เป้าหมายประเทศ	ลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศ
สถานภาพปัจจุบัน	สร้างสภาพแวดล้อมภาคการเงินเพื่อสนับสนุนให้ไทยมีบทบาทในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค ตลอดจนสามารถทำหน้าที่สนับสนุนเงินทุนและบริการทางการเงินระหว่างประเทศให้กับภาคธุรกิจและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กำหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (2559-2563))
	การโอนเงินในระบบผ่าน ธพ. หรือตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมีค่าใช้จ่ายสูง ขณะที่การโอนเงินนอกระบบผ่านโพยก๊วนไม่มีความโปร่งใสและมีความเสี่ยงสูงในไตรมาส 4 ปี 2559 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการโอนเงินของแรงงานต่างด้าวจากไทยไปยังเมียนมา กัมพูชา และลาว ที่วัดจากธุรกรรมมูลค่า 200 USD อยู่ที่ร้อยละ 11.93 13.59 และ 13.41 ตามลำดับ (ที่มา: World Bank remittance price database: <a href="http://remittanceprices.worldbank.org/en">http://remittanceprices.worldbank.org/en</a> )

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.c					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		1. การลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานต่างด้าว	1.1 ร่วมมือกับธนาคารกลางประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว รวมถึงผู้ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานต่างด้าว	ธพท.	
		2. เชื่อมโยงโครงสร้างระบบการชำระเงินรายย่อยกับภูมิภาค	ผลผลิต: มีความเชื่อมโยงเครือข่ายของธนาคารพาณิชย์ไทยในภูมิภาคมากขึ้น และธนาคารพาณิชย์จากภูมิภาค มีเครือข่ายในไทยมากขึ้น รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างไทยกับ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

การดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560) ของเป้าประสงค์ที่ 10.c					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		รวมถึงผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ และ non-bank มีบริการโอนเงินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น	ภูมิภาคมีความสะดวกมากขึ้น		
		3. ยกระดับการกำกับดูแลและการตรวจสอบสถาบันการเงิน ตลอดจนผลักดันให้สถาบันการเงินให้ความสำคัญกับการให้บริการอย่างเป็นธรรม (market conduct)	ผลผลิต : ระบบสถาบันการเงินไทยมีการแข่งขันด้าน การให้บริการและค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม เป็นธรรม และ ผู้ใช้บริการเข้าใจสิทธิ ได้รับการคุ้มครอง และสามารถเลือกใช้บริการได้ตรงกับความต้องการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	
			แผนงานการผลักดันให้มีกลไกและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล market conduct และค่าธรรมเนียม ให้ผู้บริโภคใช้เปรียบเทียบได้ง่าย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.c					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		1. ส่งเสริมให้มีธุรกรรมทางการเงินระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะ CLMV ผ่านผู้ให้บริการในระบบ สะดวกขึ้น	1.1. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (2559-2563) เจรจากับต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ - เสรจากรูปแบบการจัดตั้ง QABs ที่เหมาะสมกับประเทศเป้าหมาย	ธปท.	

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.c					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		และต้นทุนต่ำลง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการร่วมกับธนาคารกลางประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว รวมถึงผู้ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการ และลดค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน</li> <li>ส่งเสริมให้ Non-banks มีบทบาทในการให้บริการธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศมากขึ้น</li> <li>- ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความยืดหยุ่นขึ้น</li> <li>- ปรับปรุงกฎระเบียบของไทยและเมียนมา กัมพูชา ลาว เพื่อส่งเสริมการให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศของผู้เล่นรายใหม่ที่มีศักยภาพ</li> </ul> <p>สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินในกลุ่มประเทศ CLMV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการระบบการชำระเงินในประเทศ CLMV และเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานของไทย</li> </ul>		
		2. เชื่อมโยงโครงสร้างระบบการชำระเงินรายย่อยกับภูมิภาค รวมถึงผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ และ non-bank มีบริการโอนเงินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น	<p>ผลผลิต : มีความเชื่อมโยงเครือข่ายของธนาคารพาณิชย์ไทยในภูมิภาคมากขึ้น และธนาคารพาณิชย์จากภูมิภาค มีเครือข่ายในไทยมากขึ้น รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างไทยกับภูมิภาคมีความสะดวกมากขึ้น</p>	ธนาคารแห่งประเทศไทย	
		3. ยกระดับการกำกับดูแลและการ	<p>ผลผลิต : ระบบสถาบันการเงินไทยมีการแข่งขันด้าน การให้บริการและค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม เป็นธรรม และ</p>	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

การดำเนินงานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564) ของเป้าประสงค์ที่ 10.c					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
		ตรวจสอบสถาบันการเงิน ตลอดจน ผลักดันให้สถาบันการเงินให้ความสำคัญกับการให้บริการอย่างเป็นธรรม (market conduct)	ผู้ใช้บริการเข้าใจสิทธิ ได้รับการคุ้มครอง และสามารถเลือกใช้ บริการได้ตรงกับความต้องการ		
			แผนงานการผลักดันให้มีกลไกและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล market conduct และค่าธรรมเนียม ให้ผู้บริโภคใช้เปรียบเทียบได้ง่าย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

การดำเนินงานระยะยาว (พ.ศ. 2565-2573) ของเป้าประสงค์ที่ 10.c					
เป้าหมาย	แนวทาง	มาตรการ	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
	1. ผลักดัน/สนับสนุนให้สถาบันการเงินให้บริการอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม และผู้ใช้บริการเข้าใจสิทธิ ได้รับการคุ้มครอง และสามารถเลือกใช้บริการได้ ตรงกับความต้องการ พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล	1.1 ยกระดับการกำกับดูแลและการตรวจสอบสถาบันการเงิน ตลอดจนผลักดันให้สถาบันการเงินให้ความสำคัญกับการให้บริการอย่างเป็นธรรม (market conduct)	ผลผลิต : ระบบสถาบันการเงินไทยมีการแข่งขันด้าน การให้บริการและค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม เป็นธรรม และผู้ใช้บริการเข้าใจสิทธิ ได้รับการคุ้มครอง และสามารถเลือกใช้ บริการได้ตรงกับความต้องการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	
			แผนงานการผลักดันให้มีกลไกและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล market conduct และค่าธรรมเนียม ให้ผู้บริโภคใช้เปรียบเทียบได้ง่าย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

### ระบบและกลไกการติดตามประเมินผล

๑. มีการรายงานผลการดำเนินงานทุก ๖ เดือน
๒. สศช. ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเป้าหมายที่ ๑๐
๓. สำนักงานประกันสังคม มีระบบการติดตามประเมินผลแผน/โครงการ โดยให้หน่วยงานในสังกัด รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน รายไตรมาส ในรูปแบบเอกสาร รวมทั้งได้พัฒนา ระบบติดตามผลการบริหารงบประมาณประจำปี SSO Budget เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสามารถรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบได้อย่างเป็นระบบส่งผลให้หน่วยงานที่จัดเก็บ รวบรวมผลการดำเนินงานสามารถเรียกรายงานได้สะดวก รวดเร็ว